



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 3 เดือนมกราคม 2559 หน้า 20 มูลค่าข่าว 772,360.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ปีใหม่สดใส อาสาสมัครไทยทั่วโลก



นอกจากกิจกรรม แบนทิวอาสาสมัครจะทำ ทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมและสอนภาษาแล้ว ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อาสาสมัครแต่ละคนก็มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในแต่ละท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

"อิม" ขวัญพนิศ ทาจราม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับงานอาสาสมัครที่เปรู เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ คนเปรูจะนิยมใส่ **"ซีเทรียง"** ตั้งแต่เสื้อผ้าจนถึงรองเท้าต่าง ๆ เพราะเปรียบเสมือนสิริมงคลของดวงอาทิตย์ ซึ่งชาวอินคา อาณาจักรโบราณเชื่อว่าแสงสว่างกำเนิดแสงและความอุดมสมบูรณ์ เป็นสิริมงคลให้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงและดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามาหาตัวผู้สวมใส่ นอกจากนี้ยังมีประเพณีกินอุฐู 12 ลูก เปรูมีประเพณีกินเดือน 12 เดือน โดยเชื่อว่าอุฐูจะนำความโชคดีมาให้ และยังให้เทศกาลเมฆหูนที่ท่าจากเนื้อผ้าทำเสื้อที่เสียเป็นการแก้สิ่งดำ ๆ เพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา

"น้อง" วันวิสา พัทธกษัตริย์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ยิน ทุกคนในครอบครัวจะมารวมตัวกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันและร่วมทำอาหารคือ **"เกี้ยว"** หรือ **"เจียวจือ"** (饺子) เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะรับประทานเกี้ยวกันที่บ้านงานจะรับประทานเมนูนี้เฉพาะวันตรุษจีนเท่านั้น คนจีนมีความเชื่อว่า การรับประทานเกี้ยวจะทำให้โชคดีตลอดปีทั้งปี ซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 1368-1644) คนในครอบครัวจะต้องห่อเกี้ยวให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนของวันสิ้นปี รอยขนมที่เรียกว่า จือฮือ (子时) เวลาประมาณ 23.00-01.00 น. ของวันถัดมาก็จะเริ่มรับประทานกัน มีความหมายว่า **"เปลี่ยนปีพร้อมเวลา"** (更岁交子)

"อายส์" นิภิตาภรณ์ ทุ่งรัตน์ ชัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครเกาหลีใต้ ช่วงปีใหม่จะมีโอกาสได้ลองทำกินจีสำหรับจัดงานเลี้ยง ส่วนคนเกาหลีจึง





ปีใหม่ของยูกันดา ในวันก่อนปีใหม่เป็นวันที่สนุกมาก เพราะคนที่นี่จะนิยมรับประทานเนื้ออย่างแบบบาร์บีคิวเพราะถือเป็นโอกาสพิเศษ โดยปกติเนื้อต่าง ๆ ที่แอฟริกา มีราคาแพง และชาวบ้านไม่ค่อยมีเงินซื้อ พวกผู้ชายก็จะนั่งเหล้าไม่เสียบเนื้อ ส่วนผู้หญิงจะเตรียมอาหาร ภูมิประเทศของยูกันดาเป็นเนินเขา ดังนั้น เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจึงสามารถเห็นพลุไฟที่จุดพร้อมกันกระจายอยู่บนท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งเป็นภาพที่สวยงามมาก

เช่นเดียวกับอาสาสมัครเลโซโท **“อ้วน” ชวัลญา รัตนาวิทย์** คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลโซโทเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศแอฟริกาใต้ เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่สากลด้วยการรับประทานเนื้อแบบเดียวกับยูกันดา

“ขวัญหล้า” บุญรัตน์ เมืองสมบัติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาสาสมัครเม็กซิโก คนเม็กซิโกจะมีการฉลองปีใหม่คล้ายคลึงกับคนในแถบอเมริกาใต้ ด้วยการใส่กางเกงขั้นในสีสดใส โดยปกติแล้วมักจะเป็นสีแดง เหลือง หรือสีสด ๆ เชื่อกันว่า ถ้าใส่ผ่านคืนวันขึ้นปีใหม่ไป จะทำให้ปีนั้นเจอแต่โชคดี อีกทั้งยังช่วยให้พบกับคนรักในอนาคตอีกด้วย กางเกงขั้นในสีสดหมายถึง ให้ชีวิตรักมีแต่ความสุข ส่วนสีเหลืองหมายความว่า ขอให้ร่ำรวยมีเงินทอง นอกจากนี้ยังมีการรับประทานอาหารเย็นตอน 23.00 น. ส่วนในกรุงเม็กซิโก ซิตี จะมีงานเฉลิมฉลองใหญ่รอบจัตุรัสกลางเมือง **“โซกาโล”** ตอนเที่ยงคืนมีการจุดดอกไม้ไฟ ประทัด ผู้คนต่างตะโกนว่า **“Feliz ano nuevo!” (เฟลิซ อานโย นวยโบ)** แปลว่า สวัสดีปีใหม่

“นิว” ธนภัทร ทองพรหม คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาสาสมัครอินเดีย ได้ร่วมแสดงละครเวทีสื่อความหมายของวันคริสต์มาสที่มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (ไอวายเอฟ) จัดขึ้นที่ **“สิริפורต”** หอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงนิวเดลี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า

นิยมกิน **“ต็อกกุก”** หรือซูปต็อก โดยต็อกที่ทำมาจากข้าวจะนำมาต้มรวมกับน้ำซุปรกระดูกวัว เชื่อว่า ถ้าได้รับประทานซูปนี้แล้วหมายถึงอายุจะยืนขึ้นอีกหนึ่งปี ไส้ซุคร่ายออกไป และขนมต็อกที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว จึงทำให้เชื่อกันว่า หากรับประทานต็อกชีวิตก็จะยืนยาวตามไปด้วย

“เน็ต” ธิตารีย์ จารุเกษตรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และช่างอากาศยาน มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ อาสาสมัครญี่ปุ่นที่จะมีการจัดค่ายอยู่ที่กรุงโตเกียวร่วมกับเพื่อน ๆ อาสาสมัครจากประเทศอื่น ทุกวันจะต้องเดินทางไปประชาสัมพันธ์ค่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงโตเกียว โอซากา ชิบะ ยามาโอกาตะ ส่วนใน

เทศกาลปีใหม่ 2559 อาสาสมัครจะรวมตัวกันอยู่ที่เมืองอิโรชิมา คนญี่ปุ่นจะกินไชบะในวันสิ้นปีเพราะเส้นไชบะที่มีลักษณะพอมและยาว เป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนและไชคลากที่จะเข้ามา นอกจากนี้ยังมีการรอดูพระอาทิตย์ขึ้นในวันปีใหม่เพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้าประจำปีนั้นจะปรากฏขึ้นในวันแรกของปีพร้อมกับพระอาทิตย์และจะนำความสุขและโชคลาภมาให้

“แอม” ณัชชา ปานประทีป คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สัมผัสเทศกาล

2,000 คน และช่วงปีใหม่มยังมีโอกาสไปเยือนเมืองชิมล่า (Shimla) ทางตอนเหนือของอินเดีย ซึ่งเป็นเวลาที่หิมะตก และอุณหภูมิติดลบที่ -10 องศา อีกด้วย

ทั้งนี้ไอวายเอฟกำลังเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครในต่างแดน ซึ่งจะมีค่ายเยาวชนนานาชาติเป็นโปรแกรมในการคัดเลือก โดยค่ายจะมีขึ้นในวันที่ 28-30 ม.ค. 2559 ณ โรงแรม 1 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต หากเยาวชนท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอังสนา 08-0593-8150 หรือคุณวริษฐา 08-7331-9301 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://iyfthailand.com>

วิภาภัทร นิวาสะบุตร
vipapat89@gmail.com